

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới" sau khi được ban hành đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất

Là người có nhiều năm gắn bó với công tác tổ chức xây dựng Đảng, ông Nguyễn Hồng Chương, tổ 11, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cho rằng: Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Mỗi giai đoạn có những điều kiện khác nhau nên yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng diễn ra liên tục, thường xuyên để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Các kỳ đại hội gần đây của Đảng đều đặc biệt nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, trong đó Đại hội XIII xác định tiếp tục

đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Trước đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, qua 15 năm triển khai thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vì vậy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xác định cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhất trí cao với hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Đang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai (Vũ Thư): Các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết nêu ra đều trên cơ sở bám sát

các vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay. Ví dụ như để khắc phục tình trạng ban hành văn bản không sát với thực tiễn, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính khả thi, không rõ trách nhiệm, thiếu nguồn lực tổ chức thực hiện, Nghị quyết đề ra giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản của Đảng theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tính dự báo cao, bám sát thực tiễn và nhấn mạnh chỉ ban hành văn bản mới khi thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, về tổ chức bộ máy, Nghị quyết cũng thẳng thắn chỉ ra cần khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; phân cấp, phân quyền phải hợp lý, rõ ràng giữa trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Khắc phục tình trạng cấp dưới hỏi cấp trên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung không rõ trách nhiệm khi có vướng mắc. Nghị quyết lần này cũng nhấn mạnh quan điểm bên cạnh việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì cũng khuyến khích cán bộ từ Minh Khai (Vũ Thư): Các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết nêu ra đều trên cơ sở bám sát

mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Tôi cho rằng điều này sẽ góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới.

Vào cuộc quyết liệt ngay từ ngày đầu

Để Nghị quyết số 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) sớm đi vào cuộc sống, sau khi các nghị quyết, kết luận được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện; đồng thời, yêu cầu cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), các địa phương, cơ quan, đơn vị đều đã xác định rõ các nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện, trong đó trước mắt là làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt. Đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tích cực đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời, chỉ đạo hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân tổ 1, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường tỉnh 454.

thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành và bám sát các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể đối với từng chủ trương, chính sách, gắn với thực tiễn ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, đi đôi với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số. Kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Hiện nay, nhiều địa phương,

đơn vị đã bắt tay vào xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Hải: Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành và bám sát các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, trong đó chú trọng tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp. Quan tâm luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực, triển vọng đảm nhiệm các vị trí công việc phù hợp để có điều kiện thử thách, rèn luyện, phấn đấu và tự khẳng định mình. Thực hiện nghiêm quy

định về công tác đánh giá cán bộ, trong đó đánh giá cán bộ phải toàn diện, chặt chẽ, thực chất, khách quan, nhiều chiều cùng với phẩm chất, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, uy tín trong tập thể, trong nhân dân, chú trọng kỹ năng công tác, năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc được giao, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tin rằng Nghị quyết số 28-NQ/TW sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. ĐÀO QUYÊN

Bên đời bình yên



Các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Đi vào hoạt động từ tháng 9/2013, Làng trẻ em SOS Thái Bình là mái ấm yêu thương của trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trải qua thời gian dài chung sống cùng một mái nhà, những người mẹ, người đi chăm lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ, xây đắp nên tổ ấm gia đình, khóa lấp sự thiếu thốn mà các em phải gánh chịu. Chị Vũ Thị Bưởi, Làng trẻ em SOS Thái Bình cho biết: Ở đây từ những ngày đầu thành lập, nhìn những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của các con, tôi tự nhủ phải luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Mỗi con một tính cách, nhiều lúc con ngang bướng, nói không nghe cũng thấy buồn, bực nhưng rồi lại càng yêu thương các con nhiều hơn vì các con đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Từ khi vào Làng đến nay, tôi đã nuôi 15 con, trong đó 1 con đã xây dựng gia đình. Hiện tôi đang nuôi 6 con, cháu lớn nhất đang học lớp 11, cháu nhỏ nhất mới được hơn 2 tháng tuổi. Đáp lại những lo toan, tình cảm của mẹ, các con của tôi rất chăm ngoan, biết phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Điều tôi mong mỏi nhất là làm sao nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội. Chị Phạm Thị Hằng, mẹ của 12 đứa con trong Làng tâm sự: Những bữa cơm đầu tiên khi các con về Làng luôn nặng trĩu, không đứa nào chịu bắt chuyện. Nhiều con đang cảm bắt cảm

bỗng òa khóc nức nở vì nhớ mẹ, nhớ bố. Để giúp các con mở lòng, bản thân tôi phải cố gắng rất nhiều. Từ tình yêu thương của mình dành cho các con, dần dần các con cũng nhận ra hơi ấm của người mẹ nuôi. Nói về những đứa con do mình chăm sóc, chị Hằng luôn nở nụ cười mãn nguyện bởi các con đều chăm ngoan, luôn biết yêu thương, đùm bọc nhau đúng nghĩa một gia đình. Công việc làm mẹ không dễ dàng bởi mỗi đứa mỗi độ tuổi. Tính nết, tâm lý khác nhau nên việc dạy dỗ các con cũng lắm gian truân. Nhưng bằng tình yêu thương tha thiết không khác gì những đứa con như mình sinh ra, các mẹ ở Làng trẻ em SOS Thái Bình luôn dành cho các con sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, dạy các con nên nếp gia đình và hướng con đến những giá trị đạo đức tốt đẹp. Các mẹ là điểm tựa tinh thần để các con vượt qua mặc cảm, khó khăn. Tình thân mến, đã có 206 trẻ em được Làng trẻ em SOS Thái Bình đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, trong đó có 10 cháu đã trưởng thành, 1 cháu đã xây dựng gia đình. Các cháu được đào tạo nghề ở nhiều trình độ, lĩnh vực khác nhau, hòa nhập tốt với cộng đồng. 100% trẻ đang sinh sống tại Làng được quan tâm chăm sóc tốt về dinh dưỡng, sức khỏe, tinh thần và rèn luyện kỹ năng, bảo đảm cho mọi trẻ có một mái ấm thực sự như bao trẻ em khác ngoài xã hội. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám

đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình chia sẻ: Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, điều kiện ăn, ở, học tập của các con luôn được bảo đảm. Làng thực hiện khám sức khỏe định kỳ, 100% trẻ được mua bảo hiểm y tế; khám, điều trị hoặc đưa đi điều trị tại các bệnh viện tuyến trên khi cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các lớp học võ, đá bóng hàng tuần để duy trì và nâng cao thể chất cho các con; duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ của các con. Hiện nay Làng có 20 thanh niên đang học nghề tại các trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Việc lựa chọn ngành nghề của thanh niên đều được tư vấn, hỗ trợ dựa trên nhu cầu, khả năng và sở trường, hầu hết các thanh niên đều đam mê ngành nghề đang theo học và lựa chọn cho mình những công ty phù hợp để đi làm khi ra trường, vững tin trên con đường xây dựng tương lai. ĐUY TÙNG

Lê Quang Vinh - huy chương vàng hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc

Sau hơn 3 tháng miệt mài luyện tập với đam mê nghệ thuật song hành cùng việc học tập, Lê Quang Vinh cùng tốp múa Trường THCS Trần Phú đã đạt huy chương vàng hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc năm 2022 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Đã có nhiều dịp gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc sau mỗi thành công của Vinh trên con đường nghệ thuật, lần nào cũng vậy, ấn tượng trong tôi về Vinh là một cậu bé thông minh, hoạt bát. Nét tươi tắn, căng tràn sức sống và nhiệt huyết của em luôn khiến người đối diện bị cuốn hút. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố và chị đều làm nghệ thuật, cái chất dân gian đã thấm sâu vào máu Vinh. Nghe em hát chèo, xẩm hay chầu văn có thể thấy được cả một chiều sâu truyền thống và niềm đam mê âm nhạc. Nhưng hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Vinh vẫn là học văn hóa. Thành công từ hội thi sẽ giúp cho tài năng của Vinh tiếp tục được tỏa sáng, cống hiến và theo đuổi đam mê nghệ thuật. MINH NGUYỆT

mài luyện tập và học hỏi đã giúp Lê Quang Vinh tỏa sáng. Vinh chia sẻ: Trong thời gian tham gia hội thi, để đạt được thành công em đã rất cố gắng. Từ hội thi cấp trường, thành phố, tỉnh, em đã học hỏi nhiều từ các bạn, các anh chị, là bước đệm để em đến với vòng chung kết cấp quốc gia. Em rất hạnh phúc khi được đạt huy chương vàng hội thi "Giai điệu tuổi hồng" năm 2022. Chia sẻ về định hướng tương lai, chị Nguyễn Thị Cúc, mẹ Lê Quang Vinh cho biết: Gia đình sẽ tạo mọi điều kiện để con phát triển theo khả năng và đam mê âm nhạc. Nhưng hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Vinh vẫn là học văn hóa. Thành công từ hội thi sẽ giúp cho tài năng của Vinh tiếp tục được tỏa sáng, cống hiến và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Section containing three small portraits of individuals: Cô giáo Nguyễn Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú; Em Nguyễn Trần Phương Vi, Trưởng THCS Trần Phú; and Em Lê Anh Đức, Trưởng THCS Trần Phú. Each portrait is accompanied by a short text snippet.



Lê Quang Vinh và tốp múa Trường THCS Trần Phú tại hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc năm 2022.